

**สรุปประเด็นในรายการ**  
**“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด**  
**ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐**

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>๕ ธันวาคม วันสำคัญของชาติ</b></p> <p>เนื่องในโอกาส วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ โดยเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ซึ่งทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง จึงขอให้รวมใจไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพร้อมนำพาประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>นอกจากนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ตามวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้นำในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถถึงบทบาท และความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต</p> <p>ในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำไปคิดและปฏิบัติ ดังนี้ “บ้านเมืองของเรากำลังต้องการ การปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกัน ได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลง” ทั้งนี้ “๗ ทศวรรษ แห่งการพัฒนาประเทศ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญกับ “คน” ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยทรงเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	ทุกส่วนราชการ
๒	<p><b>การน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน</b></p> <p>เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยมีพระราชดำรัสให้คณะรัฐมนตรี มีกำลังใจ กำลังกายและกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อความสุขและความปลอดภัยของประชาชนให้ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อารัมภ์ของชาติ ซึ่งเรามีประวัติศาสตร์มายาวนาน อันมี ๓ สถาบันหลักของชาติ ปกป้องคุ้มครองประเทศตลอดมา อีกทั้ง พระราชทานแนวทางในการทำงานว่า ย่อมประสบกับอุปสรรค ปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ดังนั้น เราจำเป็นต้องใช้ปัญญา มีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่ดี และรู้จักแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก็จะนำพาความสุขโดยรวม มาสู่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นหลักชัยในการทำงาน สิ่งสำคัญ ขอให้คำนึงถึง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งไว้มากมาย และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง หากได้ศึกษาพระราชกรณียกิจให้ถ่องแท้ ก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่จะสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ สืบไป</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	<p><b>การแก้ไขปัญหาทุจริต</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีขอฝาก “สมการแห่งความสำเร็จ” ในยุค “ไทยแลนด์ ๔.๐” ไว้ว่า “ความสำเร็จประกอบไปด้วย ความเพียรและความร่วมมือ” โดยช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมและบ้านเมืองให้ปราศจาก “เชื้อโรคทุจริตคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีถือเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ซึ่งรัฐบาลและ คสช. ให้ความสำคัญเป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ โดยได้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) รวมทั้งมีศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขบวนการบูรณาการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนงานและใช้งบประมาณด้านนี้อย่างไม่ซ้ำซ้อน ขณะเดียวกัน ทรัพย์สินที่ ป.ป.ช. ชี้มูล - ร้องต่อศาลให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีมูลค่ามากกว่า ๑๘๐ ล้านบาท และเพิ่มเป็น ๘๕๓ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ข้อมูลจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันของไทย (Corruption Situation Index :CSI) เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ สะท้อนให้เห็นผลจากความพยายามของรัฐบาล - คสช. - ป.ป.ช. และองค์กรอิสระต่าง ๆ ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเคารพในกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงพร้อมแสดงบทบาทพลเมืองดีในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	ทุกส่วนราชการ
๔	<p><b>การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีย้ำต้องปฏิรูปตนเองด้วยการ “พัฒนาจิตใจ” ๓ ระดับได้แก่ “จิตสำนึก” เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม และการเคารพกฎหมาย ซึ่งเริ่มจากตัวเองก่อน “จิตสาธารณะ” เช่นการคิดคำนึงถึงส่วนรวม เห็นประโยชน์สุขส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ “จิตอาสา” ซึ่งเป็นการแสดงออก แสดงพลังในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ผิดและไม่ถูกกฎหมายบ้านเมือง</p> <p>โครงการตัวอย่าง ในลักษณะ “จิตอาสา” ที่น่ายกย่องในปัจจุบัน คือ โครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของตูนบอดี้สแลมและทีมงาน ที่ตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวม นอกจากจะเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำในสิ่งดี ๆ เพื่อบ้านเมืองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีคุณประโยชน์แฝงอยู่ในโครงการของตูนอีกมากมาย เช่น ความต้องการ “เงินบริจาคจำนวนน้อย ๆ จากคนจำนวนมาก มากกว่าเงินบริจาคจำนวนมากจากคนส่วนน้อย” อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้ม อันเป็นลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทย ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย เป็นสะพานเชื่อมสายใยแห่งความรัก ความสามัคคีของคนทั้งประเทศจากทั่วทุกสารทิศเป็นการ “คืนความสุขให้กับคนในชาติ” อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการปลุกคนไทยให้สนใจหันมาออกกำลังกายเพื่อจะรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการสาธารณสุขของประเทศ และเป็นมาตรการ “เชิงรุก” เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ทำให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง</p>	ทุกส่วนราชการ
๕	<p><b>กระแสโลกาภิวัตน์ - โลกดิจิทัลในปัจจุบัน</b></p> <p>การก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการส่งออก ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน โดยต้องช่วยกันเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความเสี่ยงและความท้าทายดังกล่าวอย่างมีสติ และใช้ปัญญาในการบริหารจัดการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง ซึ่งรัฐบาลและ คสช. เข้าใจดีถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการหาแนวทางทำให้เกิดเครือข่าย การสร้างความเชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับบนลงมายังระดับล่างให้ได้ ในลักษณะที่เป็นกลุ่มกิจกรรม ที่ยึดโยงกับกลุ่ม - สหกรณ์ - วิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งจาก</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ภายในให้ได้ในทุกภาคการผลิต ที่เป็น ไมโคร เอส เอ็ม อี (MSMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน-องค์ความรู้-เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการผลิตของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็น เอส เอ็ม อี ไมโคร เอส เอ็ม อี สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (SMEs + Smart Farmer) โดยกำหนดสัดส่วนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างสมดุล สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจจากประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>	
๖	<p><b>การขับเคลื่อนประเทศไทย</b></p> <p><b>ด้านเศรษฐกิจ</b></p> <p>ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในระยะยาว ซึ่งธนาคารโลกได้จัดกลุ่มประเทศตามความสามารถในการพัฒนาไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับมาเลเซีย ซึ่งถือว่ามีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก โดยมีประชากรที่เริ่มหลุดพ้นจากความยากจน และมีสัดส่วนของประชากรที่ก้าวสู่รายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนที่สูง ขณะเดียวกันธนาคารโลกได้เสนอว่า การที่จะลดระดับความยากจน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ อย่างยั่งยืนนั้นควรมีมาตรการสนับสนุนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน ๓ ด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ ๑) การให้โอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาชน เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ ผ่านการสร้างงานที่ให้รายได้สูงขึ้น และการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ดีขึ้น ๒) การสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มผ่านการมีระบบการดูแลด้านสังคม สาธารณสุข ประกันสังคม และการส่งเสริมการออมและ ๓) การที่ภาครัฐเองสามารถดำเนินการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงได้มากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำ ที่ธนาคารโลกได้นำเสนอนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางรากฐานในวันข้างหน้าโดยได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการช่วยลดความยากจนลงได้ต่อเนื่อง โดยจำนวนประชากรที่อยู่ใกล้เส้นความยากจน ๑๑ ล้านคน ลดลงจนเหลือ ๗ ล้านคน ในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดี มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีต้นทุนที่ดีในการที่จะส่งเสริมต่อยอดให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ด้านการเกษตร</b></p> <p>ดัชนีรายได้เกษตรกรปี ๒๕๖๐ มีทิศทางที่แจ่มใสโดยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ จากผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกภูมิภาคของประเทศสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้นและยังมีน้ำต้นทุนเหลือเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรฤดูแล้งปี ๒๕๖๑ อีกด้วยนอกจากนี้หนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๙ จะเห็นว่าส่วนใหญ่หรือกว่า ๔๐% เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ไม่ใช่การสร้างหนี้ที่เกิดจากความไร้วินัยการออมหรือฟุ่มเฟือย จากการสร้างคิमानด์เทียมแต่เป็นการดำเนินการที่มีแผนงานทั้งในการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจำหน่าย ทั้งนี้ “หนี้สิน” ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดคล้องกับรายได้เงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนปี ๒๕๖๐ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งประเมินได้ว่าเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของไทยขยายตัวต่อเนื่องในหลายภูมิภาคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลมีอีกหลายมาตรการที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร ได้แก่ แพ็กเกจช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินพร้อมกับการฟื้นฟู</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อาชีพการเกษตร ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล การทำไซโล (ยุ้งฉาง) เก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อชะลอสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกัน ตลอดจนมาตรการการส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และเกษตรแปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง โดยรัฐบาลได้ติดตามปัญหาพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มด้วยความ เป็นห่วงอยู่เสมอ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าและปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยความเข้าใจพร้อมสามารถชี้แจงทำ ความเข้าใจกับประชาชนได้ ตลอดจนทันต่อสถานการณ์และต้องทำงานเชิงรุกโดยเข้าหาประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายด้วยการลงพื้นที่พร้อมให้พี่น้องเกษตรกรได้ติดตามข่าวสารในช่องทางที่ตนเองมีพร้อม พุดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตลอดจนใช้กลไกของชุมชนหรือท้องถิ่นในการกระจายข่าวสารให้รู้ทั่วถึง กันด้วย</p>	
๗	<p><b>โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนทั่วประเทศ</b></p> <p>ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมคือ “ตลาด” ซึ่งเป็นปลายทางของ วงจรเกษตรกรรม ทั้งนี้ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ที่นายกรัฐมนตรียุติเริ่มขึ้นนั้นเป็นมากกว่าตลาด สดทั่วไปแต่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า จับคู่ธุรกิจกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวในท้องถิ่นไปในตัว ปัจจุบันดำเนินการมา ๓๗ ครั้ง ๓ ปีแล้ว มียอดผู้ประกอบการกว่า ๗,๘๐๐ ราย และมีผู้เข้าชมกว่า ๓.๘ ล้านคน และตลาดมียอดการจำหน่ายสั่งซื้อสินค้ามากกว่า ๑,๙๐๐ ล้านบาท โดยจะปิดตลาดลง สิ้นปีนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) ซึ่งได้จัดงานตลาดคลองผดุงฯ ครั้งสุดท้ายนี้ ภายใต้ชื่องาน “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้ายส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ ธันวาคมนี้</p> <p>อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ขยายผลความสำเร็จดังกล่าว ไปสู่ “ตลาดประชารัฐ” ซึ่งได้เปิดตลาดพร้อม กันทั่วประเทศไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า ๑๒๐,๐๐๐ รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้าในชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และเกษตรกร โดยได้นำสินค้า เกษตร ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งสินค้า OTOP และ CPOT (สินค้าทางวัฒนธรรม) เข้าไปจำหน่าย ในตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได้” ของกรมการพัฒนาชุมชนและตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งผลการดำเนินงานจากการเปิด “ตลาดประชารัฐ” พร้อมกัน ๖,๕๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ช่วง ๕ - ๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา มียอดผู้ประกอบการรายใหม่ เกือบ ๔๘,๐๐๐ ราย มีประชาชนชมงานร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้า เกือบ ๕ แสนคน รวมมูลค่า การค้าขายและสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ ประมาณ ๖๙ ล้านบาท</p> <p>นายกรัฐมนตรียังมีความประทับใจที่ได้รับรายงานว่ามีบางตลาดมีการขยายผลเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาของชุมชนของตนเอง และเมื่อร่วมมือกับโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาลทำให้ร้านค้าที่ มีแต่เดิม ๔๐ ร้านเพิ่มจำนวนเป็นกว่า ๑๐๐ ร้าน มีประชาชนมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยจนทำ รายได้เพิ่มจากปกติวันละ ๔๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๔๐,๐๐๐บาทต่อวันส่งผลให้กลุ่มกรรมการวัด โตนดกลุ่มชมรมตลาดน้ำวัดโตนดก้านใหญ่บ้านและกลุ่มชาวสวน ได้มารวมตัวกันช่วยกันบริหาร จัดการตลาดดังกล่าวโดยร่วมกันหาหรือ คิดค้นริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อทำกิจกรรมเสริมใหม่ๆ เป็นการ ต่อยอดตลาดให้เป็นที่ถูกใจประชาชนมากยิ่งขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ในระยะต่อไป จะเน้นนำจุดเด่นในเรื่องของ ตลาดสะอาด ปลอดภัย และไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมไปเป็นต้นแบบตลาดประชารัฐ และตลาดชุมชน ทั่วประเทศ พร้อมกำหนดให้มีผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการราย ใหม่เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่สามารถค้าขายและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ตลอดจนคัดเลือกตลาด ประชากรรัฐที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ นำไปสู่การต่อยอดและส่งเสริมด้านการตลาด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศให้เกิด ความยั่งยืนต่อไป</p>	<p>-สนง.พาณิชย์ จังหวัดฯ</p> <p>-สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัดฯ</p> <p>-ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘	<p><b>การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย</b></p> <p>เป็นอีกส่วนสำคัญของ “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยระเบียบเชิงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำร่องอีก ๑๐ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต สะท้อนให้เห็นลู่วางที่สดใส โดยในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศแล้ว กว่า ๖,๓๐๐ โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า ๒.๗ ล้านล้านบาท เฉพาะในพื้นที่ EEC อีกเกือบ ๑,๗๐๐ โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน ๑.๓ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของโครงการทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีมูลค่าเกือบครึ่งที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)</p> <p>ทั้งนี้ ผลของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง การมีนโยบายที่ชัดเจน และการบริหารประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในการนำเงินจำนวนมากเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งความก้าวหน้าต่าง ๆ เหล่านี้ นายกรัฐมนตรีขอนำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคตอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์โดยเฉพาะเยาวชน นักศึกษา แรงงาน จะได้มองเห็นโอกาสของงานและความมั่นคงของอนาคตด้วย</p>	ทุกส่วนราชการ
๙	<p><b>ประชาธิปไตยกับพี่น้องประชาชน</b></p> <p>เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน หากมองไปรอบ ๆ โลกจะเห็นว่าหลาย ๆ ประเทศในโลกประสบปัญหาทางการเมืองคล้าย ๆ กัน ซึ่งตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเอง ที่เคยมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ เกือบร้อยละ ๙๐ ในปี ๑๙๙๒ ลดลงมาเหลือ ประมาณ ๖๖% ในปี ๒๐๑๒ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “ประชาธิปไตยในรูปแบบของสภาผู้แทน” นั้น อาจหมดสมัยไปแล้ว กลายเป็นยุค “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีหลัก ๕ ประการที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ <b>ความซื่อสัตย์</b>ของนักการเมือง นับเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญสุดในการสร้างศรัทธาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งต้องโปร่งใส นักการเมืองต้องเปิดเผยและยุติธรรม <b>มีความรับผิดชอบ</b> (โดยประชาชน) คือ ต้องไม่สนับสนุนนักการเมืองที่เห็นแก่เงิน หรือใช้เงินในการลงทุนเพื่อเข้าสู่การเมือง และแสวงหาผลประโยชน์ในอนาคต รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยกัน โดยช่วยกันสร้างชุมชนที่แข็งแรง มีกฎเกณฑ์ และมีกฎหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบทบาทขององค์กรภาคเอกชนที่มีมากขึ้น ตลอดจน <b>การเข้าถึงจิตใจประชาชน</b> โดยนักการเมือง รัฐบาล และข้าราชการสามารถแบ่งปัน พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต และ <b>มีความโปร่งใส</b> ซึ่งจำเป็นจะต้องมีเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน</p>	ทุกส่วนราชการ
๑๐	<p><b>การแก้ปัญหาความยากจนของผู้มีรายได้น้อย</b></p> <p>ขอทำความเข้าใจว่า ไม่มีใครสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง รัฐบาล เลือกตั้ง หรือไม่เลือกตั้ง เพราะว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งหยั่งรากลึกมานาน จำเป็นต้องแก้ปัญหาในหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน และต้องใช้เวลาซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยผูกติดไว้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นส่วนน้อย หรือ ๑-๑๐% ของประชากรของประเทศ และปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ที่ผ่านมานั้น เป็นผลมาจากส่วนแบ่งของผลประโยชน์จากการประกอบการของนักธุรกิจ ซึ่งคนเหล่านี้ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงตามหลักการธุรกิจ ก็ควรได้ส่วนแบ่งจากกำไรมากที่สุด ขณะที่กำไรที่ถูกส่งลงมาสู่ลูกจ้างและแรงงาน จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าและต้องนำมาแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนจำนวนมาก ที่รวมถึงผู้ผลิตขั้นต้น ผู้ปลูก เกษตรกร และแรงงาน ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ทั่วถึงระเบียบ</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ระบบการค้าเสรี และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับการวางรากฐานหรือวางโครงสร้าง ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับรายได้ของพี่น้องประชาชนใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ <b>การสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรและชุมชน</b> โดยยกระดับเป็น smart farmer ที่พึ่งพาตัวเองได้ และผลิตสินค้ามีคุณภาพ การทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง โดยมีภาครัฐสนับสนุนและมีกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม รวมถึงการใช้กลไกการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน <b>การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน</b> โดยการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ การส่งเสริม SMEs ทั้งในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดทักษะ การบริหารจัดการจากบริษัทขนาดใหญ่ ในโครงการที่ช่วยน้อง และการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผ่านโครงการตลาดชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการเชื่อมโยงกับธุรกิจ เช่น ตลาดประชารัฐ ตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริม SMEs และ Start ups เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น การพัฒนาศักยภาพของสินค้า OTOP และการพัฒนา E-Commerce ในการเป็นช่องทางขยายตลาดของเกษตรกรและ SMEs ขณะเดียวกันทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหาจากต้นตอ พร้อมสร้างการเรียนรู้ และรับรู้ถึงแนวทางที่ถูกที่ควรด้วย</p> <p>สำหรับระบอบประชาธิปไตยและระบบการค้าเสรี อาจจะเป็นระบอบที่ทุกคนคิดว่าดีที่สุด อย่างไรก็ตามทุกอย่างเมื่อมีดี ก็ต้องมีไม่ดี หรือมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นด้วย แต่เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นประชาธิปไตย ก็ควรจะร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมกันให้มากขึ้น พร้อมฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันคิดว่า มีสิ่งใดบ้างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องคิดถึงวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การบริหารทรัพยากรให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นธรรม การปรับระบบภาษี และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยกันระคับระครองเพื่อนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป</p>	
๑๑	<p><b>การก้าวสู่ศักราชใหม่</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยทุกคนมองปัญหาแบบใหม่ ๆ โดย “แปลงปัญหาเป็นโอกาส” ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน สานพลัง “ประชารัฐ” ผลักดันให้ร่วมกันต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีรายได้น้อย แต่รายล้อมด้วยจังหวัดต่าง ๆ ที่มีรายได้สูง ก็ต้องจัดทำยุทธศาสตร์ภาคและกลุ่มจังหวัดร่วมกัน โดยไม่ทิ้งกาฬสินธุ์ไว้ข้างหลัง สร้างความเชื่อมโยงให้ได้ในทุกกิจกรรม ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มียุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศในภาพรวม ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” เช่น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชน หรือ “โปลิศ ไอ เล็ท ยู” (Police i lert u) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการเดิมเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ปัจจุบันมียอดประชาชนดาวน์โหลด “แอปฯ ช่วยชีวิต” นี้ไปใช้แล้ว จำนวนกว่า ๒ แสนราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอแนะนำให้เด็ก ผู้หญิง คนชรา ผู้บกพร่องทางร่างกาย ได้มีไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร้าย ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเกิดอุบัติเหตุจากกรณีที่มีการสัญจรทางถนนที่คับคั่ง พร้อมทั้งมี “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ” (GAC) ซึ่งเน้นให้บริการประชาชน โดยตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นหลัก</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	<p><b>เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันนักขัตฤกษ์ที่จะมาถึง</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยถึงเรื่องแรกเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ” จากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนของคนไทย ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักและช่วยกันลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียให้ได้ ด้วยการเคารพกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง และที่สำคัญ ก็คือ “เมาไม่ขับ” จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและร่วมมือกัน เพราะอุบัติเหตุไม่เพียงทำร้ายตัวท่านเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งครอบครัว พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีมีความกังวลกับเรื่องการหลอกลวงของมิฉอาชีพ ในหลายลักษณะ เรื่องของแก๊ง Call Center ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เรื่องการหลอกลวงต่าง ๆ การลงทุนต่าง ๆ ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะการลวง ให้ใช้สติ วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล สิ่งแรกก็คือ ท่านต้องเข้มแข็งเสียก่อน ท่านต้องคิดว่า เหตุผลคืออะไร ทำไมถึงได้เงินมากขนาดนั้น เป็นไปได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มาหลอกกว่าท่านทำผิดโน่น ผิดนี่ แล้วจะแก้ไข หรือรู้หรือทำคดีให้ ก็ในเมื่อท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ทำความผิด แล้วท่านจะไปให้เขาทำไหม จึงขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดหรือสอบถามโดยตรงจากสายด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ๑๕๖๗ “ศูนย์ดำรงธรรม”</p>	ทุกส่วนราชการ

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง

โทร.๐๕๔-๒๖๕๐๗๐

.....